



CUSHMAN AND ADAMS SUBSTATIONS FUTURE USE STUDY

THÔNG TIN DỰ ÁN

Thành phố Tacoma đang nghiên cứu các mục đích sử dụng tiềm năng trong tương lai của khu đất và tòa nhà lịch sử tại Trạm biến áp Cushman và Adams. Do đó, chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của bạn trong thời gian tới.

Hội đồng Thành phố Tacoma đã đưa Trạm biến áp Cushman và Adams vào Sổ Địa danh Lịch sử Tacoma vào năm 2017. Trong đó bao gồm phần ngoài của cả tòa nhà và khu đất bao quanh.

Vào năm 2018, Hội đồng Thành phố đã ra nghị quyết chỉ đạo Thành phố kêu gọi cộng đồng tham gia vào việc tái phát triển các di sản lịch sử này trong tương lai. Hoạt động tiếp cận cộng đồng và Nghiên cứu Phương án Sử dụng Tương lai của Cushman và Adams đã bị tạm dừng vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch.

Năm 2024, chúng tôi khởi động lại dự án và tiến hành thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng về các phương án tái phát triển khả thi trong suốt mùa hè và mùa thu. Cơ quan Tiềm ích Công cộng Tacoma Power vẫn đang tích cực sử dụng và bảo trì tòa nhà và khu đất này, đồng thời có kế hoạch giải tỏa và quy hoạch vào năm 2027, sau khi xây dựng một cơ sở bảo trì thay thế bên ngoài khu đất.

Tờ thông tin
THÁNG 6 NĂM 2024



*Để biết thêm thông tin và đăng ký nhận
thông tin cập nhật về dự án, hãy truy cập:*

CityofTacoma.org/Cushman





LỘ TRÌNH DỰ ÁN & CÁC BƯỚC TIẾP THEO

Giữa năm 2024–2025 : Trở lại kêu gọi sự đóng góp từ cộng đồng; xây dựng và phân tích các phương án sử dụng khác nhau của khu đất.

2024–2025 : Bắt đầu quyết định phương án sử dụng trong tương lai; cấp phép và xây dựng cơ sở bảo trì thay thế của TPU bên ngoài khu đất.

Từ 2027 về sau : Tacoma Power di dời khỏi Trạm biến áp Cushman; triển khai các bước đã đề xuất.

GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG ÁN TÁI SỬ DỤNG

Trong nghiên cứu phương án tái sử dụng, chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của cộng đồng cũng như tìm hiểu các cơ hội và hạn chế khác nhau đối với khu đất. Những điểm cần cân nhắc khác sẽ bao gồm:

- Quyền từ chối đầu tiên đối với các bộ lạc địa phương và các chính sách bất động sản trong quy hoạch khác
- Vệ sinh môi trường tại khu đất
- Quyền sở hữu và trách nhiệm phát triển trong tương lai

MỜI BẠN THAM GIA

- Hãy tham dự sự kiện mở cửa tự do để tìm hiểu thêm và chia sẻ ý kiến hoặc gặp gỡ chúng tôi tại các sự kiện cộng đồng vào mùa hè này
- Hãy truy cập nền tảng tương tác trực tuyến của chúng tôi để chia sẻ ý kiến cũng như tìm hiểu về các sự kiện: engagepiercecounty.mysocialpinpoint.com/cushmanadams-substation-reuse